

“กรอ.” จีคลังลดภาษี 15 สาขา มิ.ย. ประกาศตามกรอบอาฟตา

ผู้จัดการรายวัน - “กรอ.” ยื่นคลังลดภาษีสินค้า 15 สาขารวมกว่า 8 พันรายการเหลือ 0-5% เร่งด่วนตามกรอบอาฟตาก่อนปี 2543 หวั่นอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศกระเทือนวัตถุดิบสูงแข่งต่างชาติไม่ได้ขีดเส้นควรพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนมิ.ย. นี้ แลขั้นตอนปรับลดภาษีไทยอี้อาต “กรอ.” นัดถก 15 มิ.ย. คมนี้หวังคลังประกาศสินค้าลดภาษีออกมาบางส่วนก่อน

นายประพัฒน์ โภชรวุฒิน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน (กรอ.) วันที่ 15 มีนาคม 2542 นี้ จะมีการสรุปถึงโครงสร้างภาษีสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยเฉพาะในรายการสินค้าที่อยู่ขอบข่ายการลดภาษีเร่งด่วน (FAST TRACK) ซึ่งมีอยู่ 15 สาขาหรือจำนวนผลิตภัณฑ์ กว่า 8,000 รายการเพื่อเสนอไปยังกระทรวงการคลังให้เร่งพิจารณาปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด เนื่องจากโครงสร้างภาษีดังกล่าวจะต้องมีการปรับลดเหลือ 0-5% ภายในปี 2543 ตามกรอบข้อตกลงของเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา)

ทั้งนี้ขั้นตอนการทยอยปรับลดโครงสร้างภาษีในหมวดนี้ ไทยจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2542 เพราะหากระดับโครงสร้างภาษียังมีอัตราสูงอยู่ จะส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะสินค้าขึ้นกลาง เนื่องจากในปัจจุบันโครงสร้างภาษีของไทยยังมีความเหลื่อมล้ำกันมาก ในอัตราภาษีขั้นต้นถึงขั้นปลาย โดยเฉพาะภาษีวัตถุดิบและชิ้นส่วนบางตัวยังสูงกว่าภาษีสินค้าสำเร็จรูป

สำหรับหมวดรายการสินค้าดังกล่าวประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช 2. เคมีภัณฑ์ 3. ปุ๋ย 4. ยาง 5. เยื่อและกระดาษ 6. เพอร์นิเจอร์จากไม้

และทวย 7. อัญมณีและเครื่องประดับ 8. ซีเมนต์ 9. ยารักษาโรค 10. พลาสติก 11. ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 12. สิ่งทอ 13. แก้วและเซรามิก 14. ทองแดง และ 15. อีเล็กทรอนิกส์

“ตามข้อตกลงนั้นโครงสร้างภาษีนำเข้าในสินค้าทั้ง 15 สาขาจะมีอัตราเพียง 0-5% เท่านั้น คือ วัตถุดิบ 0% ในขณะที่สินค้าสำเร็จรูปอัตราภาษีสูงสุดที่ 5% ดังนั้นหากไม่เร่งจัดทำอัตราภาษีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าแล้ว จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างมาก”

นายประพัฒน์กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาทางกระทรวงการคลังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด โดยมีภาคเอกชนทั้งสอท. และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมเสนอข้อคิดเห็นด้วย แต่จนถึงขณะนี้ผลการดำเนินการก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเพราะรายการสินค้ามีจำนวนมากหลายหมวดและมีอัตราภาษีที่มีรายละเอียดมากทำให้ต้องใช้เวลาการพิจารณา ซึ่งเรื่องนี้ต้องการให้มีการพิจารณาออกมาบางส่วนก่อน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาปรับตัวรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น

นายวิโรจน์ อมตะกุลชัย เลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แนวทางการปรับลดภาษีภายใต้ข้อตกลง อาฟตา ไทยจำเป็นต้องเร่งเนื่องจากระยะเวลาที่จะทำการปรับลดภาษีเหลืออีก 9 เดือนเท่านั้น ที่ประเทศสมาชิกและไทยจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติของข้อตกลงที่ทำไว้ระหว่างประเทศในอาเซียนด้วยกัน ซึ่งหากไทยไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็เท่ากับทำผิดขั้นตอนของข้อตกลงที่ผูกพันไว้เดิม

ขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันได้หากภาษีไม่อยู่ในอัตราเดียวกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น ■